

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท แนนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment Social and Governance) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ตามแนวทางสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ พร้อมดำเนินกิจการบนพื้นฐานการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อนำไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทตระหนักถึงการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ด้านสังคม (Social)

บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยการดูแลพนักงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างคุณค่าในงานขาย และการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

บริษัทมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง และรักษาผลประโยชน์ที่ดี สร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางการเงินให้กับบริษัท ให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน